

## มือถือเล็ก ๆ แต่ไม่เล็กสมชื่อ

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2552

กฎหมายน่าสะออน คือละครชีวิตจริง

คุณห้า ขณะนี้กำลังเป็นนักศึกษาและมาอาศัยอยู่กับหลวงพี่ที่วัดในกรุงเทพมหานคร มาเป็นศิษย์วัดเหมือนกับเด็กตามชนบททั่วไป ที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ เพื่อหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

วันหนึ่งได้ขับรถจักรยานยนต์ไปธุระ ได้มีพี่ห้อยขอติดท้ายรถไปด้วย

"พี่ห้อย ! เอามือถือผมคืนมา ะ" เสียงคุณห้า ตะโกนตามหลังกมา และ เดินติดตามไปอย่างกระชั้นชิด พร้อมตะโกน และเดินตามไปติด ๆ แต่ไร้ซึ่งความสนใจจากพี่ห้อย

ขณะที่คุณห้า กำลังเดินติดตามไปนั้น คุณโหน ! ได้ไพล่ออกมาจากข้างซอย พร้อมพุดชูและตะคอกใส่คุณห้า

"ไม่ต้องตามมานะ เตี่ยวพี่ห้อยคืนให้ " คุณโหนพุดตะคอกใส่

ด้วยความเสียดาย คุณห้าจึงวิ่งตามไปอีก แต่คุณโหน ได้ออกมายืนขวางทางมิให้ตามไปพร้อมกับพุดชูว่า "อย่าตามมา หากไม่เชื่อจะไข่มืดฟันเตี้ยวันีแหละ"

คุณห้าเสียดายและเสียใจที่โดนมือดีเอามือถือไปต่อหน้า ต่อตา แต่ทำอะไรไม่ได้ ขับรถและรองaihกลับไปวัด นำความเจ็บใจไปฝากหลวงพี่ ขอให้ท่านช่วยดวย หลวงพี่จึงแนะนำให้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

มีปัญหาว่า การกระทำของคุณห้อย และคุณโหน จะมีความผิดอาญฐานใด ?

ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันทีเดีนั้น จะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกในการลักทรัพย์ หรือพาทรัพย์นั้นไป ผู้นั้นมีความผิดฐานชิงทรัพย์

กรณีดังกล่าว การที่คุณห้อยถอดเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ซึ่งคล้องอยู่ที่คอของคุณห้าไป จึงเป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่น เมื่อคุณห้าเดินตามไปทางโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)คืน แต่คุณโหนเดินออกมาขวางพุดชูไม่ให้ติดตาม โดยขู่ว่าจะเอาอาวุธมืดฟัน การขู่ของคุณโหน กระทำในระหว่างที่คุณห้อยลักทรัพย์ยังไม่ขาดตอน จึงมีลักษณะเบงหนาที่กันทำ ดวยเจตนากระทำความผิดฐานเป็นตัวการ อันเป็นการให้ความสะดวกในการลักทรัพย์ของคุณห้อย การกระทำของคุณห้อยและคุณโหน จึงมีความผิดฐานรวมกันชิงทรัพย์(เทียบฎีกาที่ ๓๑๙๗/๒๕๔๙)

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า... ชีวิตไม่พอกับตัณหา กาลเวลาไม่พอกับความต้องการ เพราะความอยากจึงต้องจากบานไปเที่ยวห้องกรงอย่าง... สหวิ ! วิ ! วิ!

...หลังออกจากคุกแล้ว อย่าลืมไปหางานทำเสียบ้าง ชีวิตจะได้มีค่า และเป็นคนมีราคา ...!!!

ขณะที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปนั้น คุณห้อยได้เหลือบเห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ยี่ห้อยตั้ง รุ่นใหม่เอี่ยม คล้องคอคุณห้าอยู่ เมื่อรถวิ่งมาถึงที่หมายปลายทาง จึงลงจากรถพร้อมกับถอดเอามือถือดังกล่าวติดมือไปด้วย

แล้วเดินอย่างใจเย็น ไปตามซอยข้างร้านสนุกเกอร์